
Fundargerðir  foreldraráðs skólaárið 2017 – 2018 

 

Fundir í okt og nóvember 2017  

 

Mættir : Erla Stefanía, Atli, Ágústa,Inga og fulltrúi kennarara Elva. 

 

Umræða : Starfsmannamál, mannekla. Foreldraráð skrifar bréf á mennatsvið vegna starfsmannamála 

og var boðið á fund upp á menntasvið í kjölfarið.  

Engar niðurstöður í málinu, en Kópavogsbær lofað aðgerðum. 

 

Fundur þann 1. mars 2018  

 

Mættir : Inga, Atli , Ágústa, Heiða og Erla Stefanía. 

 

Farið yfir starfsmannamál leikskólans sem eru mun betri en þau voru í haust.  Leikskólastjóri fór 

ítarlega yfir endurmat á umbótaráætlun vegna ytra mats. 

Mikil umræða um skólalóð leikskólans sem er ein drulla, rætt hvað er hægt að gera í þeim málum. 

Breytingar á eldhúsmálum vegna skýrslu frá heilbirgigðiseftirlitinu.  

Næsti skipulagsdagur, mikilvægt að byggja upp góða liðsheild í starfsmannahópnum . 

 

 

 

 


